



ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

เรื่อง ผลการตัดสินการประกวดผลิตภัณฑ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ตามที่ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ได้จัดการประกวดผลิตภัณฑ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อให้ได้ต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้น และตอบสนองต่อความต้องการของตลาดได้ และส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปที่มีความรู้ ความสามารถ ด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้แสดงความรู้ ความสามารถ และพัฒนาศักยภาพในด้านดังกล่าวเพิ่มขึ้น รวมถึงเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่เป็นกลุ่มคนซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับรองสถานะให้อาศัยอยู่ถาวรในราชอาณาจักร และคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรชั่วคราวที่ถือวีซ่านักศึกษา (Education Visa) ได้แสดงผลงาน อันจะทำให้กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวมีต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายและศักยภาพเพิ่มขึ้น และตอบสนองต่อความต้องการของตลาดได้ โดยได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านรอบคัดเลือกการประกวดผลิตภัณฑ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตามประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ลงวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว โดยคณะกรรมการพิจารณาการประกวดพัฒนาผลิตภัณฑ์ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ได้ดำเนินการพิจารณาผลงาน (ผลิตภัณฑ์) เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการตัดสินการประกวดผลิตภัณฑ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ดังต่อไปนี้

**๑. ประเภทเสื้อผ้า**

รางวัลที่ ๑	ได้แก่ นางสาววิดา ไชยราช	ชื่อผลงาน วัฒนธรรมที่ทันสมัย
รางวัลที่ ๒	ได้แก่ นางสาวจารุรัตน์ คำพันธ์	ชื่อผลงาน Yao Yuan
รางวัลที่ ๓	ได้แก่ นางสาวนิธิกานต์ หนูสุ	ชื่อผลงาน อรุณเบิกฟ้า
รางวัลชมเชย	ได้แก่ นายปุณณรัตน์ นาคคำแหง	ชื่อผลงาน สาววาริน/Heritage

**๒. ประเภทเครื่องประกอบการแต่งกาย**

รางวัลที่ ๑	ได้แก่ นายปัทวี เข้มทอง	ชื่อผลงาน Sarn Sakon Bag & Accessories
รางวัลที่ ๒	ได้แก่ นายประพนธ์ ชนะพล	ชื่อผลงาน Menara
รางวัลที่ ๓	ได้แก่ นางสาวอารีญา บุญช่วยแล้ว	ชื่อผลงาน Re-Korat
รางวัลชมเชย	ได้แก่ นางสาวกิตติยา เนนศิริ	ชื่อผลงาน Rain

/๓. ประเภท...

๓. ประเภทของใช้/ของตกแต่ง

รางวัลที่ ๑	ได้แก่ นางสาวกิตติยา เนินศิริ	ชื่อผลงาน Rain
รางวัลที่ ๒	ได้แก่ นายมุฮัมมัดคูซัยฟี ลอเต็ง	ชื่อผลงาน แรงบันดาลใจจากผ้าขาวม้า
รางวัลที่ ๓	ได้แก่ นายปัทวี เข้มทอง	ชื่อผลงาน Kram Sakon
รางวัลชมเชย	ได้แก่ นางสาวจิรัชญา ยิ่งนอก	ชื่อผลงาน Use More

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางจันทนา จันทน์บำรุง)

อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว